
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1030  —  700. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um endurhæfingu á Reykjalundi.

Frá Jóhönnu Erlu Pálmadóttur.

1. Mun ráðherra beita sér fyrir því að endurhæfingu sem fólk hefur fengið á Reykjalundi
verði fylgt eftir í heimahéraði með sérstöku samkomulagi þar um, þar sem fjármagn
fylgir?

2. Mun ráðherra beita sér fyrir því að stækka og efla Reykjalund með það fyrir augum að
biðlistar þar, sem m.a. er talið að séu allt upp í 5–7 ár á gigtar- og verkjasviði, styttist eða
leggist af?

Skriflegt svar óskast.


